

งานประดิษฐ์..ดอกลิลลี่

นำเสนอเมื่อ : 10 ต.ค. 2552

งานประดิษฐ์...ดอกลิลลี่.....

เมื่อกล่าวถึงดอกลิลลี่ ดอกไม้ที่ถูกยกย่องให้เป็นตัวแทนของความบริสุทธิ์ สดใส และไร้เดียงสา เราจึงมักนึกถึงช่วงฤดูหนาวที่ปกคลุมไปด้วยปุยหมอก นึกถึงงานที่เป็นที่รื่นรมย์ งานสังสรรค์ นั่นเพราะโดยปกติแล้วเรามักจะพบเห็นดอกลิลลี่ เป็นส่วนประกอบของงานเหล่านั้นเสมอ ดอกลิลลี่เป็นดอกไม้ที่มีหลากหลายสี ซึ่งแต่ละสีของดอกลิลลี่นั้น ยังแฝงไปด้วยความหมายที่ลึกซึ้ง ทำให้ดอกลิลลี่เป็นดอกไม้ ที่มีความต้องการสูงติดอันดับ 1

ใน 5 ของดอกไม้ทั้งหมด

รู้จักดอกลิลลี่

ดอกลิลลี่เป็นดอกไม้อีกหนึ่งชนิดหนึ่ง ที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน เป็นดอกไม้อีกหนึ่งชนิดหนึ่ง ที่เก๋แก่ที่สุดในโลก เคยถูกพบเป็นภาพวาดบนผนัง และกำแพงในราชสำนักกรีกโบราณ เป็นดอกไม้เมืองหนาว ที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศจีน และตอนเหนือของประเทศญี่ปุ่น เป็นไม้ดอกประเภทหัว ที่ดอกมีหลากหลายสี ดอกมีขนาดใหญ่ และบางชนิดมีกลิ่นหอมมาก ใช้เป็นไม้ตัดดอกและไม้ที่ปลูกในกระถาง ชนิดที่นิยมปลูกมากที่สุด คือ ลิลลี่ปากแตร ลักษณะดอกเป็นดอกสีขาว รูปทรงของดอกคล้ายปากแตร ดอกมีกลิ่นหอม นอกจากดอกลิลลี่จะเป็นดอกไม้ที่มีความสง่างามและสวยงามแล้ว ด้วยคุณสมบัติหลาย ๆ อย่าง จึงทำให้ดอกลิลลี่เป็นดอกไม้ที่เป็นที่นิยม ที่มีราคาแพงมากที่สุดชนิดหนึ่ง

อุปกรณ์ทำดอกลิลลี่

1. ฝาโหลนแบบถุงน่อง ใครอยู่ไทยหรือญี่ปุ่นทำทางจะหาซื้อได้ง่ายหน่อย อยู่ที่อื่นอาจหาซื้อไม่ได้ ก็ใช้ถุงน่องทำก็ได้ เพราะของเราหาซื้อไม่ได้ก็เอาถุงน่องสีขาวมาทำ ส่วนที่เห็นเป็นสีๆ



7. ลวด เอาแบบไม่หนาหรือบางเกินไปนะ เพราะถ้าหนาไปจะตัดได้ยาก ถ้าอ่อนไปจะบิดเบี้ยวง่าย จะใช้แบบที่เคหาขายเป็นเสนยาวๆอย่างในรูปหรือจะใช้แบบที่เป็นขดก็ได้

8. เทปสีเขียวสำหรับพัน

9. ขวดหรือภาชนะอะไรก็ได้ที่ทำให้ลวดเป็นวงกลมได้

10. ปากกาหรือดินสอ ก็ได้

ดูภาพในล่อนชุดๆ ลักษณะคล้ายกับถุงน่องที่เราใส่กัน เพียงแต่เค้าทำออกมาเป็นสีสรรต่างๆนะ ถ้าใครหาแบบนี้ไม่ได้ให้ใช้ถุงน่องแทนได้ ของเราดอกสีขาวจะทำจากถุงน่องเหมือนกัน



ขั้นตอน

1. เริ่มทำก็เอาลวดมาพันรอบขวดให้มีส่วนหนึ่งเลยพันออกไปจากส่วนที่ตัดกันประมาณ ๑-๒ นิ้วก็ได้ อย่างเป็นรูป

ถ้าขอบดอกใหญ่ก็ใช้ขวดที่อ้วน ถ้าขอบดอกเล็กก็ใช้ขวดเล็กลงหน่อย



แล้วใช้มือบิดให้ลวดพันกันอย่างนี้

ที่นี้ก็ใช้คีมปากจิ้งจกช่วยในการบิดให้ลวดพันกันเป็นเกลียวแน่น



บิดให้ลวดพันกันโดยปลายลวดที่สั้นจะแนบติดกันส่วนก้านยาวๆด้วย อย่างเป็นรูปนะ

ที่นี้ก็ใช้มือถอดลวดออกจากขวดได้ จะได้ลวดเป็นรูปวงกลมอย่างนี้



✘ ที่นี่ก็เอามือหนึ่งจับก้านหลอดไว้ อีกมือจับปากกาหรือดินสอก็ได้ สอดไปได้หลอดด้านบนกะระยะให้ตรงกึ่งกลางหลอด

ได้ระยะที่ต้องการแล้วใช้ปากกาตีดหลอดขึ้น จากหลอดวงกลมจะกลายเป็นรูปรีอย่างในรูป ขนาดอันไหนหรือผมนี่แล้วแต่ความชอบว่าชอบกลีบดอกแบบไหนแบบกลีบอ้วน หรือกลีบเรียวย่อม เราก็ใช้ปากกาตีดให้ได้ขนาดที่ต้องการ ✘

✘ ต่อมาก็เอาหลอดที่เราทำเป็นรูปรียาวแล้ว สอดไปในผ้าในลอนอย่างในรูป

ดึงชายผ้าให้คลุมหลอดให้รอบด้านจากบนลงล่างด้วยอย่างในรูป พยายามดึงให้ตึงๆ ✘

✘ ที่นี่ก็เอาด้ายมาพันรอบฐานล่างพันสักห้าหกรอบให้แน่น

พันแล้วก็มัดให้แน่น วิธีการมัดของเราทำอย่างนี้ มือซ้ายเราจับได้ส่วนที่มัดตายไว้ ด้ายส่วนที่ยาวจะพันนิ้วชี้และนิ้วโป้งขวาไว้ และไขว้กลางขวางกดตายลงอย่างในภาพ ✘

✘ พลิกมือขวานิดหน่อยแล้วเอากลีบดอกไม้สอดเข้าไปในด้ายอย่างนี้

ดึงลงไปให้ถึงด้ายที่เราพันไว้ก่อนแล้ว ดึงปลายด้ายให้ตึงมัดแน่นๆ ทำอย่างนี้สักสามสี่รอบ ก็ใช้ได้แล้ว ถ้าใครไม่ถนัดก็ใช้ผูกเอาก็ได้ผูกให้แน่นๆนะ เพราะถ้าไม่แน่นเวลาดึงผ้ามันจะหลุด ✘

✘ มัดเสร็จแล้วก็มาดึงชายผ้าข้างล่าง เพื่อให้ผ้าที่เราขึงไว้ตึงแน่นตึงรอบๆชายผ้าทุกด้าน ดึงเสร็จแล้วก็ตัดชายผ้าที่ยาวๆออกได้

✘ ที่นี่ก็เอากลีบที่ทำเสร็จแล้วมาวางทาบกับขวดอย่างนี้ จะเปลี่ยนสีไปมาหน่อยเพราะแล้วแต่ว่าตกลงจะเข้ามาช่วยถ่ายรูปตอนไหนนะ บางทีอาจเห็นสีเขียว หรือม่วง หรือเหลืองนะ

กดให้แนบกับขวดอย่างนี้ ขอภัยด้วยที่บางภาพอาจมืดไปหน่อย เพราะทำตอนกลางคืนนะ ดากล้องลืมใช้แฟลช และพอจะแก้ไขรูปในคอมปรากฏภาพที่โหดโวยวายไปแก้ไขไม่ได้เลยต้องใช้ภาพก่อนแก้ไขนะ ✘

✘ ทำเสร็จแล้วจะได้กลีบเป็นรูปโค้งอย่างนี้

ที่นี่ก็ใช้ด้ายมัดหลอดก้านยาวๆออกได้ กะให้เหลือไว้ประมาณ ๒ นิ้วก็พอ ✘

✘ ทำกลีบดอกไม้ กลีบใบเสร็จแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ก่อนเอามาเข้าเป็นดอกไม้

ทำกลีบดอกไม้ กลีบใบเสร็จแล้วก็มาเข้าข้อได้ โดยเอาก้านดอกไม้สำเร็จรูปใช้ก้านหนาหน่อยเพราะดอกไม้หนัก ถ้าทำก้านดอกไม้สำเร็จรูปไม่ได้ ให้ไปตัดกิ่งไม้เล็กที่แข็งแรงและหนาหน่อย ความยาวกะเอาตามชอบ ดอกสีแดงใหญ่ของเราใช้กิ่งไม้ทำเหมือนกัน มีก้านดอกไม้แล้วก็เอาเกสรกลมทาบกับก้านอย่างงี้ในรูปให้ความยาวประมาณ ๒ นิ้ว หรือจะไขว้กลีบดอกไม้กับด้ายก็ได้ว่าต้องการให้เกสรสูงขนาดไหน แล้วใช้ Floral Tape พันให้ก้านเกสรติดกับก้านดอกไม้ ✘

✘ ต่อมาก็เอาเกสรแบบเรียวยาวมาพันเช่นเดียวกับแบบแรก พันแค่รอบสองรอบก็เอาเกสรอีกอันมาพันติดกับก้านดอกไม้ ทำอย่างนี้จะได้อันเกสรกลม ๑ อัน เกสรแบนเรียวยาว ๖ อัน กะให้เกสรเรียวยาวอยู่รอบๆเกสรกลม ดูจากแบบที่ทำเสร็จแล้วก็ได้

ทำเกสรเสร็จแล้วก็เอากลีบดอกไม้วางประกบอย่างในรูป แล้วใช้เทป กันให้ติดกับก้านดอกไม้ ทำเช่นเดียวกับพันเกสรดอกไม้มันนะ พยายามพันให้ปิดตายให้มิดจะได้ดูสวย ✘

ติดกลีบดอกแรกเสร็จแล้ว ก็เอากลีบดอกที่สองมาวางทับให้เกยกับกลีบแรกนิดหน่อย แล้วใช้เทปพันให้ติดกับกึ่งดอกไม้ จะใช้วิธีกระยะใหญ่สวยโดยเอากลีบที่สามมาลองทาบประกบด้วยก็ดี กระให้ใต้วงได้สามกลีบในชั้นแรก เมื่อใดกระยะสวยแล้วเราก็พันกลีบดอกที่สองได้เลย

ต่อมาก็เอากลีบดอกที่สาม มาวางทาบแล้วใช้เทปพันให้ติดกันกับกลีบดอกแรกๆ ดูภาพประกอบ

เสร็จการเข้ากลีบดอกไม้ชั้นแรกแล้ว ต่อมาก็ทำกลีบดอกชั้นที่สองได้ โดยเอากลีบดอกที่สี่ มาวางทาบตรงกลางระหว่างกลีบดอกชั้นแรกสองดอกดูรูปประกอบ แล้วใช้เทปพันให้ติดกันได้

กลีบดอกต่อไปก็เอามาวางทาบระหว่างช่องว่างของกลีบดอกชั้นแรกช่องถัดไป ทำเช่นเดียวกับกลีบดอกที่สี่นี้

กลีบดอกสุดท้ายก็วางทาบตรงช่องว่างที่เหลือแล้วใช้เทปพันให้ติดกันกับก้านดอกไม้ เป็นอันว่าพันกลีบดอกไม้เสร็จแล้ว

พันกลีบดอกเสร็จแล้วก็มาดูใต้วงกลีบดอกไม้พยายามพันเทปให้รอบๆฐานกลีบดอกให้แน่นๆแล้วพันลงมาเรื่อยๆตามก้านดอกไม้

พันก้านดอกลงมาได้สักกระยะก็เอากลีบใบไม้มาวางทาบติดกับกึ่งดอกไม้แล้วใช้เทปพันให้ติดกันอยู่รูป พันใบไม้ติดกับก้านดอกไม้แล้วก็พันเทปลงมาเรื่อยๆจนสุดก้านดอกไม้ก็ตัดเทปออกได้ เป็นอันว่าได้ออกไม้ 1 ดอกแล้ว

พันก้านดอกลงมาได้สักกระยะ ก็เอากลีบใบไม้มาวางทาบติดกับกึ่งดอกไม้แล้วใช้เทปพันให้ติดกันอยู่รูป พันใบไม้ติดกับก้านดอกไม้แล้วก็พันเทปลงมาเรื่อยๆจนสุดก้านดอกไม้ก็ตัดเทปออกได้ เป็นอันว่าได้ออกไม้ 1 ดอกแล้ว

ขั้นตอน ละเอียดมากเลยนะคะว่าไปแล้วดูเหมือนจะทำได้ง่ายมากๆ และสวยด้วย ถ้าคุณเอาไปทำไว้ประดับบ้านหรือยึดเป็นอาชีพได้ก็ดีนะคะ ใครทำได้แล้ว ถายรูปมาอวดในเว็บบอร์ดได้นะคะ หรือจะทำแล้วไม่รู้จะเอาไปให้ใคร แหะๆส่งมาทางผู้ลงบล็อกก็ได้นะ อธิ ชอบๆชอบดอกไม้ แบบว่าเป็นคน หวาน หนะคะ อธิ

คลิกฟังเพลง <http://charyen.com/jukebox/play.php?id=2950>

ขอขอบคุณข้อมูลจาก :: คริวไกลบ้าน